

สื่อวีเนจัดอบรม WildScan ในเวียดนาม



6 มิถุนายน 2559 / การฝึกอบรมการใช้ WildScan ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยหน่วยงานเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Conservation Agency: BCA) ภายใต้กรมสิ่งแวดล้อม (Vietnam Environment Administration: VEA) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศเวียดนาม โดยการสนับสนุนจากโครงการ ARREST และองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกา (USAID) สำนักงานส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (LEEO-WEN) และมูลนิธิฟรีแลนด์ร่วมกันจัดการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลเวียดนาม เจ้าหน้าที่จากเขตพื้นที่คุ้มครองและอุทยานแห่งชาติกว่า 70 คน

ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (LEEO-WEN) กล่าวว่า “WildScan (ไวลด์สแกน) คือแอปพลิเคชันบนมือถือ ซึ่งออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่อนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าและประชาชนทั่วไป สามารถใช้รายงานการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสัตว์ใกล้สูญพันธุ์จะปรากฏบนปลายนิ้วของผู้ที่ต้องการใช้รายงานอาชญากรรมสัตว์ป่า และฐานข้อมูลสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ที่ครอบคลุมมากกว่า 250 ชนิดพันธุ์ ดังนั้น ไวลด์สแกนจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ช่วยในเรื่องการแยกแยะชนิดของสัตว์ป่า การรายงานข้อมูล และการรับมือกับการจับสัตว์ป่า สัตว์น้ำและพืชป่าชนิดต่างๆ

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ไม่เพียงเราได้รับเสียงตอบรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี แต่ภายหลังการฝึกอบรมและทดลองใช้ไวลด์สแกนในประเทศเวียดนาม เรายังได้ข้อมูลข่าวกรองจากเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม รวมทั้ง ได้เพิ่มชนิดของสัตว์ป่าสงวนกว่า 40 สายพันธุ์ ซึ่งล้วนเป็นสายพันธุ์ในบัญชีสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าคุ้มครองในบัญชีของรัฐบาลเวียดนามอีกด้วย”

ดร. Hoang Thi Thand Nhan รองอธิบดีหน่วยงานเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวว่า “การนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการต่อสู้กับการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจริง เราหวังว่าแอปพลิเคชันไวลด์สแกนจะถูกใช้อย่างกว้างขวางและเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์กับหน่วยงานราชการที่บังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการปกป้องสัตว์จากการสูญพันธุ์”

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

LEEO-WEN

โทร 08-6781-9555